

Số: 103 /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 7/2015

I. NHỮNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NỔI BẬT:

1. Thời sự - Chính trị:

Qua theo dõi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy các cơ quan báo chí trong tháng đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí, đã tập trung thông tin nhanh, kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, tuyên truyền đậm nét những sự kiện trọng tâm diễn ra trong tháng. Đặc biệt, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;...tiếp tục thông tin về chuyên thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 6/7 - 10/7/2015, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015). Tiếp tục tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin các ngành, các cấp, các địa phương hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển,...đăng, phát ý kiến của các chuyên gia phản đối việc Trung Quốc xây dựng, cải tạo đầu tư cơ sở hạ tầng trái phép trên các đảo nhân tạo..., cụ thể các báo đưa tin:

- Chiều ngày 6/7, UBND tỉnh họp *giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sêrêpôk 4A.*

- Sáng 7/7, UBND tỉnh tổ chức *Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu” của hệ thống các tổ chức tín dụng.*

- Sáng 8/7, *Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh.*

- Sáng 8/8, *Tổ công tác 1357 của tỉnh đã có buổi làm việc với các hộ tiểu thương chợ Buôn Ma Thuột để trao đổi một số nội dung liên quan đến khu B chợ Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.*

- Sáng 9/7, *khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII.*

- Ngày 10/7, **Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) vào nông nghiệp vùng Tây Nguyên.**

- Sáng 11/7, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.

- Ngày 18/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn công tác của UB.TWMTTQ Việt Nam đã có chuyến thăm và khảo sát 2 mô hình HTX Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết (xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar) và HTX sản xuất cà phê bền vững Ea Kmát (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc).

- Sáng ngày 20/7, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Bộ Chính trị do đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn.

- Chiều 20/7, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

- Ngày 24/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo "Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường quốc doanh - Thực trạng và những vấn đề đặt ra".

- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015).

2. Kinh tế - Xã hội:

- Đài THVN đưa tin **Đắk Lắk: Năng hạn kéo dài, sản lượng điện sụt giảm.** Do mùa khô Tây Nguyên năm nay kéo dài, lượng nước tại các hồ giảm nên hoạt động sản xuất của các nhà máy thủy điện ở tỉnh Đắk Lắk không đạt công suất thiết kế. Theo thống kê của Sở Công Thương, 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy trên địa bàn tỉnh khoảng 800 triệu Kwh, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng những nhà máy thủy điện nhỏ còn gặp nhiều khó khăn hơn, trong đó có 2 nhà máy phải ngừng hoạt động trong gần 2 tháng vì thiếu nước.

- **Đắk Lắk vẫn chưa xác định được đối tượng vay tái canh cà-phê.** Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), nguyên nhân chậm xác định đối tượng vay tái canh cà phê là do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa Sở NN-PTNT và các địa phương liên quan. Trước đó, để thực hiện hiệu quả việc tái canh cà-phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở NN-PTNT trước ngày 30-6 phải xác định danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay để làm cơ sở

cho Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đăk Lăk và Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Buôn Hồ lập thủ tục cho vay.

- **Tọa đàm “Liên kết phát triển nông sản và du lịch” và trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.** Đây là chương trình do UBND tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt ở địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã trao tặng máy tính, bàn ghế cho các trường học ở địa bàn khó khăn với kinh phí hơn 140 triệu đồng.

- **Hồ tiêu trở thành “vàng đen”.** Theo Bộ NN&PTNT, trái với các loại nông sản khác, giá hạt tiêu trong nước tiếp tục tăng. Các nhà xuất khẩu Việt Nam hiện đang có lợi thế được hỗ trợ rất tốt từ các thị trường khác tại châu Á và châu Phi. 6 tháng đầu năm nay, thị trường tiêu Việt Nam luôn nóng và hạt tiêu là nông sản luôn được xem như “vàng đen”. Phản ánh về nội dung này, báo Lao động có bài **“Lao đao với hồ tiêu”** đề cập đến tình trạng giá tăng mạnh, diện tích hồ tiêu phát triển ồ ạt, trong khi dịch bệnh hoành hành khiến người trồng trắng tay.

- **Nâng cấp đường Hồ Chí Minh: Mừng và lo,** Báo Giao thông phản ánh: cùng với niềm vui về tuyến đường Hồ Chí Minh vừa được nâng cấp còn có nỗi lo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) ở các tỉnh Tây nguyên. Mặt đường êm thuận, rộng rãi đã làm tăng tốc độ cho các phương tiện tham gia giao thông, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện là nỗi lo về trật tự, ATGT trên tuyến đường quan trọng này.

- **Công thông tin điện tử Chính phủ đăng tải bài viết: 15.310 tỷ đồng xây công trình thủy lợi vùng cà phê bền vững.** Theo đó, trong số 15.310 tỷ đồng này thì vốn từ nguồn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA là 11.570 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 800 tỷ đồng và vốn của các doanh nghiệp là 2.940 tỷ đồng. Việc đầu tư các công trình thủy lợi là nhằm đảm bảo chủ động nguồn nước tưới trong vùng quy hoạch cà phê bền vững của tỉnh, góp phần giảm giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng cũng như sức cạnh tranh cho thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột” trên thị trường trong nước và quốc tế. Mặt khác, việc đầu tư này sẽ nâng diện tích cà phê được tưới chủ động ở các vùng cà phê bền vững của tỉnh như Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Păk, thị xã Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột tăng lên gần 74.250 ha.

- Báo Năng lượng mới ngày 5/7 có bài **“Lên Tây Nguyên... nhìn voi tuyệt chủng!”**. Bài báo nhận định với tốc độ suy giảm như hiện nay, tương lai không xa thế hệ con cháu chúng ta sẽ chỉ biết đến con voi qua hình ảnh và những giai thoại trong sử sách. Hiện nay số voi ít ỏi còn lại chủ yếu là ở Đăk Lăk. Theo Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk: Đầu năm 2015, Trung tâm mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp 10 tỉ đồng và được UBND tỉnh giao 200ha đất rừng khộp tái sinh ở Tiểu khu 462, thuộc xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) để thực hiện công tác bảo tồn voi. Và với các hạng mục đã được phê

duyet, nhanh nhất thì phải 3 năm nữa Trung tâm này mới hoàn thành việc xây dựng bệnh viện cho voi, cùng khu vực chăn thả...

- **Đắk Lắk: Có trên 2.400 xe hết niên hạn sử dụng.** Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh có 2.427 xe hết niên hạn sử dụng (trong đó có 1.842 xe chở hàng, 585 xe chở người). Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 3.502 phương tiện bao gồm (992 xe con, 194 xe khách, 2.281 xe tải chuyên dụng, 35 rơ moóc, sơ ri rơ moóc) quá hạn kiểm định từ 1 đến 24 tháng và trên 24 tháng. Hầu hết các phương tiện hết hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm luôn tìm cách trốn tránh cơ quan kiểm tra, kiểm soát và hoạt động chui tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, những tuyến đường mà lực lượng tuần tra kiểm soát còn mỏng chưa thực hiện kiểm tra thường xuyên, hoặc xe hết niên hạn ở tỉnh này nhưng lại được các chủ xe đưa sang hoạt động ở tỉnh khác gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

- **Chư Yang Sin... không bình yên,** báo Công an Đà Nẵng nhận định : Vườn quốc gia (VQG) Chư Yang Sin là nơi có 876 loài thực vật, 203 loài chim, 46 loài thú được ghi nhận. Song, cuộc chiến bảo vệ rừng ngày càng cam go hơn khi rừng xanh là miếng mồi béo bở. Dọc theo các xã có diện tích đất tiếp giáp với VQG nhiều người dân len lỏi vào rừng để vỡ đất canh tác, đốt than hay chặt hạ cây gỗ, sử dụng bẫy tự tạo và súng tự chế để vào rừng săn thú làm những người quản lý VQG phải đau đầu. Nhiều biện pháp được áp dụng, nhưng việc tàn sát rừng xanh vô tội vẫn tái diễn và cuộc chiến bảo vệ VQG chưa bao giờ là hồi kết.

- **Đắp chiếu hàng loạt công trình cấp nước sinh hoạt.** Báo Tài nguyên và Môi trường cho biết: Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào hoạt động, hàng loạt công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (CNTT) ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã hư hỏng, xuống cấp hoặc ngừng hoạt động. Hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư nhưng hàng trăm ngàn hộ dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước hoặc sử dụng nước không hợp vệ sinh. Theo Trung tâm nước sinh hoạt và môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk, các công trình CNTT hư hỏng không còn hoạt động nhiều nhất ở các huyện Ea Súp, Krông Năng, Buôn Đôn, Cư M'Gar, Krông Pắc, Krông Bông.

* **Một số thông tin nóng thu hút sự quan tâm của dư luận được các cơ quan báo chí tập trung đăng tải:**

- Thông tin được các báo đồng loạt quan tâm đăng tải là vụ việc **Nam sinh tử vong sau màn tra tấn của giang hồ phố núi.** Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả khiến 1 sinh viên tử vong. Nạn nhân là Y Hiếu Êban (trú xã Cư Né, huyện Krông Búk), hiện là sinh viên một trường y tại TP. Buôn Ma Thuột.

- Báo Đắk Lắk, VOV, Đài Truyền hình Đắk Lắk, VTV đưa tin **Đắk Lắk: Khuyến cáo người dân không sử dụng giống mắc ca chưa rõ nguồn gốc.** Theo đó, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân không mở rộng diện tích trồng mới cây mắc ca, không được sử dụng hạt, cây mắc ca ghép không rõ nguồn gốc, xuất xứ để trồng xen trong các vườn cà phê, hồ tiêu, chè nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại.

- Báo Tiền Phong, Tin tức, Thông tấn xã... thông tin về việc **Khởi tố vụ án 2 công an bị tố nhận hối lộ 110 triệu đồng**. Viện KSND Tối cao cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" để làm rõ 2 điều tra viên Hoàng Đình Nam, Phạm Duy Khuê, cán bộ thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin bị tố nhận hối lộ 110 triệu đồng.

- Báo Đắk Lắk có loạt bài phản ánh tình trạng **Thành phố Buôn Ma Thuột khó di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư?**. Thời gian qua, việc thực hiện chủ trương này trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đang gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2008 HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND về việc sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Theo đó, phân đầu đến năm 2015, sắp xếp và di chuyển 162 cơ sở gây ô nhiễm không có khả năng khắc phục vào các khu, cụm, điểm công nghiệp tập trung và vùng phụ cận thành phố. Tuy nhiên đến thời điểm này, mới có 10 cơ sở trong nội đô di dời vào Cụm công nghiệp Tân An và vùng ven TP. Buôn Ma Thuột do chế tài xử lý các cơ sở không chịu di dời cũng chưa rõ ràng nên việc triển khai gặp lúng túng.

- Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin **Đắk Lắk tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách**. Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở đợt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung ở các tuyến quốc lộ, đặc biệt là đường Hồ Chí Minh vừa được thông tuyến. Trong đợt ra quân này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, lập danh sách các xe ô tô hết niên hạn sử dụng, tập trung kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết tạm giữ xe ô tô chở khách quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định tham gia giao thông, xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh tình trạng **Nhiều hồ đập ở Đắk Lắk không an toàn**. Qua rà soát, đánh giá hiện trên địa bàn tỉnh có 307 hồ đập chưa thực sự an toàn, chiếm 53%; trong đó 41 hồ mất an toàn, 98 hồ có nguy cơ mất an toàn, 168 hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hiện nhu cầu nước phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh là 1,2 tỉ m³, nhưng các hồ chứa mới cung cấp được khoảng một nửa, trong khi đó nhiều công trình không đảm bảo an toàn nên khả năng tích nước hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân khiến mỗi năm có hàng chục ngàn ha cây trồng bị hạn, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

- **Sập bẫy "đại gia đồ cổ"** là tiêu đề đăng trên báo Người Lao Động. Bài báo cho biết nhiều người dân ở 2 huyện Krông Pắc, Cư Kuin vừa cầu cứu đến Báo Người Lao Động về việc bị một phụ nữ tên Mai Thị Hằng Thương (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác nhận đến thời điểm này, cơ quan công an đã tiếp nhận 7 đơn tố cáo với số tiền vay mượn có giấy tờ ký nhận là 6,87 tỉ đồng.

- **Thiếu vốn đối ứng, dự án ODA kéo dài 10 năm**, Báo Tuổi trẻ thông tin đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để đánh giá chất

lượng, hiệu quả các chương trình, dự án ODA và các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015. Theo lãnh đạo tỉnh cho biết nguồn vốn ODA giúp ích rất nhiều cho tỉnh trong đầu tư, xây dựng trường lớp, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ở vùng sâu vùng xa, góp phần phát triển giáo dục. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất trong sử dụng vốn ODA ở tỉnh là thiếu vốn đối ứng dẫn đến có dự án đã kéo dài 10 năm nhưng chưa quyết toán được.

- **Xử lý hơn 1.000 vụ buôn bán hàng lậu.** Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.050 vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm; tổng số tiền thu được qua xử lý là 8.382.000.000 đồng, trong đó xử phạt hành chính 5.050.650.000 đồng, giá trị tịch thu hàng hóa 3.331.370.000 đồng.

- **Đường HCM qua Tây Nguyên: Hiệu quả kinh tế có vượt lực cản 7 trạm thu phí?** Báo Tiền Phong ngày 12/7 có bài viết nhận định toàn tuyến đường Hồ Chí Minh (HCM) qua Tây Nguyên được khánh thành. Cơ hội phát triển, thu hút đầu tư mở ra nhưng kèm theo thách thức từ 7 trạm thu phí trên toàn tuyến. Bộ GTVT lý giải, Quốc hội chưa có chủ trương cho phép phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ (TPCP). Hàng năm, vốn Bộ GTVT được phân bổ chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu đầu tư nên chưa đủ ngân sách mua lại các trạm thu phí.

- Thông tin thêm về việc hồ sơ thương binh giá, báo Giao thông có bài **Đắc Lắc: "Thương binh giá 5,5 triệu + 2kg cà phê" bị lật tẩy.** Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắc Lắc đã có văn bản kết luận, hồ sơ Thương binh của ông Đỗ Đức Khay, như Báo Giao thông phản ánh trong bài viết, "Chạy" hồ sơ thương binh giá 5,5 triệu + 2kg cà phê? là đúng sự thật. Theo Sở LĐ-TB&XH, qua kết quả kiểm tra, xác minh ở các đơn vị có liên quan và đối chiếu với các văn bản pháp luật, Sở đã "lật tẩy" ông Đỗ Đức Khay khai man hồ sơ để được hưởng chế độ thương binh.

- Báo Vov.vn có bài viết đề cập thực trạng **Đắc Lắc nhiều công ty lâm nghiệp không nhận "sổ đỏ".** Các công ty lâm nghiệp ở Đắc Lắc không dám nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì sợ mắc nợ với nhà nước. Tỉnh Đắc Lắc hiện có 23 công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng được Nhà nước giao quản lý bảo vệ và sử dụng hơn 500 nghìn ha đất và rừng. Số diện tích này đã được đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy vậy, theo ông Bùi Thanh Lam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do sợ mắc nợ tiền thuê đất, các công ty lâm nghiệp không dám nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích của đơn vị mình. Vì nếu nhận, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, các công ty lâm nghiệp sẽ không thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ về quản lý đất đai, hạn chế trong việc bảo vệ phát triển rừng.

- **Đắc Lắc: Dân khốn khổ vì đường liên huyện thi công dở dang.** Báo Vov.vn cho biết tuyến đường từ huyện Ea H'leo đến huyện Ea Súp được khởi công xây dựng vào năm 2010 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến năm 2012, dự án bị tạm ngưng do thiếu kinh phí. 7 km chưa kịp hoàn thành chạy dọc theo 2 xã Ea Wy và Cư A Mung, huyện Ea H'leo xuống cấp trầm

trọng, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Theo Sở Giao thông Vận tải giải thích: Việc thi công phải dừng lại theo Quyết định số 310 ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh do khó khăn về tài chính lúc bấy giờ. Cũng theo Sở này thì năm 2015 sẽ tiếp tục thi công.

- **Dành hơn 5,3 tỷ đồng tặng quà các đối tượng chính sách.** Báo Nhân dân, Thanh Niên đưa tin nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015), UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định trích hơn 5,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

3. Văn hóa, giáo dục:

- **Hỗ trợ vốn cho 36 tỉnh đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.** Các báo Nhân dân, Công thông tin điện tử Chính phủ đồng loạt thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Được biết, mục tiêu của Chương trình đảm bảo chất lượng trường học nhằm cải thiện chất lượng giáo dục trường học qua việc xây dựng mô hình dạy học cả ngày, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho các nhóm đối tượng.

- Báo Lao động, Đắk Lắk có bài phân tích **về thực trạng và biện pháp ngăn chặn tình trạng trẻ đuối nước.** Theo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, tai nạn đuối nước trẻ em trong tỉnh thời gian qua không ngừng gia tăng. Tính đến đầu tháng 7/2015, có 25 trẻ tử vong do đuối nước. Con số này cao hơn nhiều so với mọi năm trong khi mùa mưa ở Đắk Lắk chỉ mới bắt đầu. Số trẻ em bị tai nạn đuối nước chủ yếu trong độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. Đã đến lúc các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cần nhìn nhận một cách khái quát thực trạng, nguyên nhân và đề ra những giải pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả.

- **Đừng làm hoen ố giá trị sách** đó là nhận định được đăng tải trên báo Hải Quan số ra ngày 08/7. Bài báo cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ vừa quyết định tịch thu 5 đầu sách (tổng cộng 589 quyển) đang lưu hành tại một hội chợ trên địa bàn, lý do: Vi phạm luật xuất bản và quảng cáo sai qui định. 5 đầu sách vừa bị tịch thu, được căn cứ vào văn bản đình chỉ phát hành của Cục Xuất bản đưa ra trước đó. 5 đầu sách này không quá xa lạ với độc giả như “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Khuyến học” và “Quốc gia khởi nghiệp”. Tuy nhiên, 5 đầu sách trên do Tập đoàn cà phê Trung Nguyên bỏ tiền in ấn và mang đi tặng, nên họ tranh thủ làm thêm một chiến dịch truyền thông cực kỳ phản cảm. Cùng với 5 đầu sách, cái khẩu hiệu ngạo mạn “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt” còn xuất hiện trên những tấm pano lớn trưng bày khắp nơi. Trước thời điểm Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ có biện pháp chế tài mạnh mẽ, thì UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã buộc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tháo dỡ những tấm pano có nội dung trên ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thậm chí, UBND tỉnh Đắk Lắk nghiêm khắc yêu cầu, nếu muốn tổ chức tặng 5 đầu sách kia thì phải ghi chú đầy đủ "Những cuốn sách đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn cà phê

Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ giới thiệu đến thanh niên Việt", hoặc bỏ chữ "chủ tịch" để tránh hiểu nhầm. Động thái tích cực của hai địa phương Đắk Lắk và Cần Thơ rất cần ủng hộ. Bởi lẽ, 5 đầu sách không phải lưu hành nội bộ trong Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, nên chữ "Chủ tịch" nghe đầy vẻ hãnh tiến và thách thức.

- Sáng 21/5, Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ***lớp tập huấn kiến thức sơ cấp cứu nhanh nạn nhân bị TNGT*** với sự tham gia của 33 học viên gồm: Hội chữ thập đỏ, tình nguyện viên, công an viên của 18 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Krông Pắc, Ea Kar, và M'Drắk có tuyến Quốc lộ 26 chạy qua, là nơi thường xuyên xảy ra TNGT. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên có kiến thức cơ bản về ATGT, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu nhanh, kịp thời cho các nạn nhân không may bị tai nạn như: xử lý nạn nhân bị ngưng tim, xử lý vết thương chảy máu, cố định các vị trí bị gãy trên cơ thể...

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ:

1. Báo chí địa phương:

- Báo Đắk Lắk đã thường xuyên tăng cường tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, thông tin nhanh, kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh diễn ra trên địa bàn đến với bạn đọc, phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kiên quyết đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

2. Các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:

- Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Đắk Lắk đến với các địa phương trong và ngoài nước. Các báo cũng ghi nhận, phản ánh những kết quả đã đạt được của tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

- Thông qua thông tin báo chí phản ánh đã tạo điều kiện để chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nắm bắt các vụ việc nổi cộm đang xảy ra để kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý và phản hồi cho báo chí.

III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 8/2015:

Tháng 8/2015 các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TU, ngày 06/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, 11 (khóa XI) của Đảng; các cấp, các ngành triển khai đưa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đi vào thực tế đời sống;

3. Tuyên truyền các phong trào thi đua trong tỉnh, kết quả Đại hội cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

4. Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 85 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám, 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)...

5. Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3906/UBND-TCTM ngày 09/6/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; công khai giá bán lẻ tối đa và giá đăng ký của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu các vụ tai nạn lao động, các nơi làm việc, các công trình, các doanh nghiệp có nguy cơ tai nạn lao động để người dân biết và phòng ngừa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4963/UBND-VHXXH ngày 13/7/2015.

7. Tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7/2015.

8. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với doanh nhân, doanh nghiệp; nêu gương các doanh nhân, doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phổ biến kinh nghiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

vào sản xuất, thực hiện công tác xã hội...theo tinh thần Kế hoạch số 4210/KH-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh;

9. Tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách địa phương, triển khai các chương trình kế hoạch của UBND tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 của HĐND tỉnh khóa VIII. Tuyên truyền trong nhân dân các biện pháp cảnh báo để hiểu biết kịp thời phòng chống lũ lụt, lốc xoáy và giảm nhẹ thiên tai, ổn định và phát triển sản xuất.

10. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm não Nhật Bản B và Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS – CoV), thông tin tuyên truyền phải chính xác, cần tránh gây hoang mang cho người dân, nhằm chủ động phòng chống sự xâm nhiễm của chủng virus MERS xâm nhập vào Việt Nam.

11. Tiếp tục phản ánh sinh hoạt hè của thanh, thiếu niên ở địa phương, tuyên truyền các ngành, các cấp, các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất trường học phục vụ cho năm học mới 2015-2016.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý